

ดีอี-ศธ.เล็งแจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล

นำเสนอเมื่อ : 10 ม.ค. 2561

รมว.ศึกษาธิการ มอบ หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดสร้างสถานศึกษาสีขาว หลังนายกฤษฎาปัญหาเสพติดแพร่ระบาดหนัก ขณะที่กระทรวงดิจิทัลและ ศธ.เตรียม ถก ปฏิรูปดิจิทัล เพื่อวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หวังในอนาคตให้โน้ตบุ๊กเด็กในพื้นที่ห่างไกล

วันนี้ (10 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยปัญหาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดมากขึ้น ซึ่งตนได้กำชับให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด จัดมาตรการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องโทษของยาเสพติด ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ มีมาตรการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน ควบคู่กับดับสายตาในสถานศึกษาที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมหรือไม้อและต้องกวาดล้างให้หมดไป

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้แจ้งด้วยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา ตนได้รายงานให้ ครม.รับทราบว่า ศธ.ได้ปฏิรูปอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่จะมีการปฏิรูปดิจิทัลของประเทศเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในเร็ว ๆ นี้ ศธ.และ ดีอี จะประชุมเรื่องการปฏิรูปดิจิทัลร่วมกัน เพื่อมาวางมาตรการให้สถานศึกษาได้เข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดี ๆ เพราะหากระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษามีการใช้งานที่มีคุณภาพแล้ว ในอนาคตกระทรวงดีอีก็อาจจะมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา หรือ โน้ตบุ๊ก ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดี ๆ เหมือนกับเด็กในเมือง

ด้าน ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า รมว.ศธ. ได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าหลักในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ที่ไปแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมผลงานเด็กเก่งเหล่านี้ให้เป็นการพัฒนาประเทศ เพราะนายกรัฐมนตรีนโยบายว่า ประเทศไทยมีเด็กเก่งทางด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นจำนวนมาก แต่ขาดการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด จึงทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสจากสิ่งเหล่านี้.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 10 มกราคม 2561](#)